



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖/ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖/ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐสิงคโปร์

- การเข้ารับตำแหน่งของประธานรัฐสภาคนใหม่

๒. แคนาดา

- การผลักดันร่างกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

๑. สาธารณรัฐสิงคโปร์ : การเข้ารับตำแหน่งของประธานรัฐสภาคนใหม่ (วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์มีมติเลือกตั้งให้นายตัน ขวนจิน ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาแทนนางฮาลิมา ยาซอบ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานรัฐสภาเพื่อสมัครแข่งขันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายตัน ขวนจิน วัย ๔๘ ปี นับเป็นประธานรัฐสภา คนที่ ๑๐ แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นับตั้งแต่ก่อตั้งรัฐสภาขึ้นในปี ๒๔๙๘ โดยเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่กำลังดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองของสิงคโปร์มาก่อน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗-๘ เมษายน ๒๕๕๘) และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว (๙ เมษายน ๒๕๕๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐) นอกจากนี้ นายตัน ขวนจิน เป็นนักการเมืองลำดับต้นของสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่รู้จักและมีผู้คนติดตามผ่านทางเฟซบุ๊ก จำนวนมากกว่า ๙๐,๐๐๐ คน

นายตัน ขวนจิน ได้แสดงวิสัยทัศน์ในวันแรกที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา (๑๑ กันยายน ๒๕๖๐) สรุปสาระสำคัญได้ว่า ชาวสิงคโปร์ต้องมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแค่บทบาทของประธานรัฐสภาเท่านั้น แต่รวมถึงบทบาทและกระบวนการทำงานของรัฐสภาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ตระหนักถึงการมีบทบาทของพรรคฝ่ายค้านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างแข็งขันและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาประเด็นต่างๆ ของรัฐสภาซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีประเด็นที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นมากมาย โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดรู้สึกถึงความไม่มั่นคง ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ต้องค้นหาหนทางที่ชัดเจน อีกทั้งจะเปิดช่องทางสำหรับประชาชนได้สื่อสารโดยตรงกับประธานรัฐสภาเพื่อให้สามารถสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตอบข้อคำถามและอภิปรายร่วมกัน สมาชิกรัฐสภาทุกคนควรต้องหาข้อมูลจากสังคมนอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับภายในวงงานรัฐสภา เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อประชาชน นอกจากนี้ จะเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาทุกพรรคได้อภิปรายอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งนโยบายและกฎหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา : <http://www.straitstimes.com> (๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

<https://www.parliament.gov.sg> (๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

<https://www.channelnewsasia.com> (๑๑ กันยายน ๒๕๖๐)

๒. แคนาดา : การผลักดันร่างกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ (วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

รัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด กำลังผลักดันร่างกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ขณะนี้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นกำลังเตรียมการเพื่อรองรับกฎหมายดังกล่าวซึ่งกำหนดจะประกาศใช้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลครอบคลุมทั้ง ๑๐ รัฐของแคนาดา ขณะนี้มีเพียง ๓ รัฐที่นำเสนอแนวทางการรองรับอย่างกว้างๆ ภายในรัฐของตน ได้แก่ แอลเบอร์ตา ออนตาริโอและนิวบรันสวิก ส่วนอีก ๗ รัฐอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หนึ่ง โดยภาพรวมทั้งประเทศยังคงมีประเด็นเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นที่ยังไม่มีข้อสรุป เช่น ร้านค้าที่จำหน่ายควรอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลหรือไม่หรือเป็นร้านค้าของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว จำนวนกัญชาที่บุคคลจะผลิตหรือเพาะปลูกควรมีปริมาณเท่าใด ควรจำกัดอายุของผู้ซื้อที่เท่าใด สถานที่ใดเหมาะสมสำหรับการสูบกัญชาอย่างถูกกฎหมาย หากแต่ประเด็นสำคัญที่ประชาชนต้องการทราบมากที่สุดคืออัตราการซื้อขายกัญชาและอัตราภาษีที่จะต้องเสียแก่รัฐบาล รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาว่าด้วยยาเสพติดระหว่างประเทศซึ่งห้ามค้าขายกัญชาเป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลแคนาดาจะต้องอธิบายได้อย่างชัดเจนด้วย

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บรรดานักลงทุนรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกาทยอยเข้าร่วมลงทุนกับ Canopy Growth บริษัทผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ใหญ่ที่สุดของแคนาดา อย่างไรก็ตาม หลายภาคส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นต้องการให้รัฐบาลเลื่อนกำหนดการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวออกไปอีกระยะหนึ่งเพื่อพิจารณามาตรการรองรับอย่างรอบคอบก่อนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสม

ที่มา : <https://globalnews.ca/news/3842337/> (๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
<http://www.nytimes.com> (๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐